

'รૂจน์ รณภพ'ตาย' ใหม่-ทราย'ร่าให้โฮ

นำเสนอเมื่อ : 28 ธ.ค. 2552

"ใหม่-ทราย" ร่าให้ สิ้นพ่อ "รૂจน์ รณภพ" หลังจากไปอย่างสงบด้วยวัย 78 ปี ป่วยเรื้อรังโรครุมเร้ามานานหลายปี "ทราย" เผยพ่อได้ทานข้าวเช้าแล้วเขาไปนอน พ่อเที่ยงเตรียมพาไปอาบน้ำพบสิ้นลมแล้ว ระบุพ่อสั่งให้จัดงานศพเรียบง่าย ขณะที่ "ใหม่" บอกมีกลางสังหกรรมมาก่อนหน้านี้ รู้สึกมีเจ้าที่มากกระซิบ และหมอดูก็ทักจะสูญเสียพอ ได้แต่ทำใจ แต่ยังไม่วายตกใจทันทีที่รู้ข่าว ด้าน "ทานมุข" ได้แต่เสียดาย ถือว่าวงการหนังไทยสูญเสียบุคคลระดับตำนาน สวณงานศพกำหนดสวด 7 วันแล้วจัดพิธีฌาปนกิจ 6 ม.ค. ปีหน้า

วงการบันเทิงไทยถึงคราวสูญเสียบุคคลากรระดับตำนาน โดยเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 27 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า "รૂจน์ รณภพ" ดาราผู้กำกับหนัง ผู้สร้างตำนานหนังเรื่อง "บ้านทรายทอง" "เขาค้อกานต์" และเป็นบิดาของดารานักทรงสาว ใหม่และทราย เจริญปุระ เสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านพัก ย่านชอยเรวดี จังหวัดนนทบุรี ด้วยวัย 78 ปี หลังป่วยมานานหลายปี ทิ้งเสนเลือดในสมองตีบ เบาหวานและอัลไซเมอร์ ซึ่งญาตินำศพบำเพ็ญกุศลที่ศาลา 8/1 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน ในเย็นวันเดียวกัน

ต่อมาเวลา 16.00 น. ที่ศาลา 8/1 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร "เสียเซน" นายเจริญ เอี่ยมพึ่งพร ประธานบริษัทไฟว์สตาร์ จำกัด เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพ รૂจน์ รณภพ ทามกลางญาติและลูกหลานที่ลวนอยู่ในอาคารโศกเศร้า อาทิ นางวิภาพร สนธิกุล นางเวณิก เจริญปุระ นางวิภาวี เจริญปุระ พลอย เจริญภักดี นายภวัฒน์ เจริญปุระ น้องชายของทราย วัย 27 ปี รวมถึงใหม่และทราย ที่ร่าให้ตลอดเวลา สวณภรณ์วี เจริญปุระ น้องสาวของทราย ที่เป็นแอร์โฮสเตส อยู่ระหว่างบินไปต่างประเทศ ยังไม่ทราบข่าวสูญเสียพอ

ต่อมาทราย เจริญปุระ นางเอกสาว วัย 29 ปี เปิดเผยทั้งน้ำตาว่า ดูแลพ่อหลังจากป่วยด้วยโรคเบาหวานมาได้ 3 ปี ซึ่งทำใจไวบ้างแล้ววาพ่อต้องจากไปสักวันหนึ่ง โดยปกติพ่อจะอยู่ที่บ้าน และออกไปพักผ่อนที่จังหวัดอ่างทองบ้าง และมีदनกับแมแอด สุภาพร เป็นคนดูแลเรื่องหมอ และให้การรักษาที่ รพ.วิชัยยุทธ มาตลอด 3 ปี

"ก่อนคุณพ่อเสียเมื่อเช้า ทรายกับน้องและคุณแม่มายังผลัดกันไปป้อนข้าวคุณพ่ออยู่เลย เพราะช่วงหลังๆทานไม่ค่อยทาน และกลืนไม่ค่อยได้ อาการของท่านก็โอเคนะ พุดคุยได้ บีบไม้บีบมือได้ ทานข้าวได้เยอะ พอทานเสร็จก็บอกให้ทานพักนอน บอกว่าตอนเที่ยงจะพาไปอาบน้ำ เพราะว่าคุณพ่อช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เราเลยต้องช่วยกันทำให้ พอถึงตอนเที่ยงมีคนไปตาม ท่านก็หลับ เสียชีวิตไปแล้ว ที่ผ่านมามีพ่เป็นโรคหลายอย่าง มีทั้งเบาหวาน พาร์กินสัน อัลไซเมอร์ ค่อยๆเริ่มจะเดินไม่คล่อง จนถึงเดินเองไม่ได้ พ่อเริ่มป่วยหนักมา 3 ปี ช่วงหลังช่วยตัวเองไม่ได้เลย ตอนที่ทราบวาพ่อเสีย คือที่บ้านกำลังจะมูมาอาบน้ำ จริ่งเราทำใจประมาฎหนึ่ง เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมดา" ทรายกล่าวด้วยน้ำเสียงสะอึกสะอื้น และวาพ่อไม่ได้สั่งเสียอะไรเป็นพิเศษ นอกจากบอกวา

หากไม่อยู่แล้วให้นำศพไปตั้งที่วัดชลประทานฯ และจัดพิธีศพอย่างเรียบง่ายที่สุด

ด้านใหม่ เจริญปุระ วัย 40 ปี กล่าวด้วยน้ำตานองหน้าว่า เมื่อทราบข่าวว่าพ่อเสียชีวิตตกใจมาก เพราะมาเยี่ยมพ่อครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนก่อน พ่อก็มีอาการไม่ค่อยดีนัก ได้คุยกับแม่แอ๊ด แม่ของทราย แล้วก็บอกว่าดูแลตลอด เมื่อทราบว่าพ่อไปพักผ่อนที่จังหวัดอ่างทองก็ยิ่งตามไปเยี่ยม ซึ่งคุยกันล่าสุดบอกพ่อยากใหม่มาอยู่ด้วยกัน แต่พ่อบอกว่าไม่เป็นไร

นางเอกสาวกล่าวอีกว่า หลายคืนก่อนที่พ่อจะจากไป ตนมีลางสังหรณ์คือได้ยินเสียงคนมากกระซิบตอนตีสาม ก็คิดว่ามันเป็นเจ้าที่ จากนั้นได้ไปหาหมออยู่ เมื่อ 7 วันที่ผ่านมา ซึ่งหมอดูทักว่าให้ระวังจะมีญาติผู้ใหญ่จะเสียชีวิต ซึ่งบอกตรงๆว่าคือพ่อ ประมาณปีหน้า ก็ได้แต่ทำใจมาแล้วบางครั้งสุดท้ายที่มหาพาก็กอดพ่อกอดดิ พ่อไม่ได้สั่งเสียอะไร บอกแค่ขอให้โทร.มาหาบ้างเพราะคิดถึง ตอนนั้นความรู้สึกพ่อไปสบาย เขาเจ็บมาสักพัก อายุก็มากแล้ว ไม่อยากให้ทรมาณ พอรู้ว่าก่อนพ่อเสียได้ทานข้าวอ่อม นอนหลับ ก็รู้สึกดีใจแทนพ่อ ช่วงพ่ป่วยก็ไปเยี่ยมๆ ตลอด 3 ปี ที่พ่ป่วยหนัก มีเพียงพี่กุ้ง (วิภาวี) ที่มาดูแลเป็นพิเศษ สงขวาเขาเย็น ตนดูแลพ่อน้อยกว่าพี่มาก

ด้าน "ท่านม้วย" ม.จ.ชาติเฉลิม ยุคล เปิดเผยว่าเมื่อทราบข่าวว่ารุจน์ รมณพ เสียชีวิต รู้สึกตกใจมาก เพราะสนิทกันมาก เขาเคยเป็นผู้กำกับที่ทำงานที่บริษัทละโว้ ถือว่าเป็นลูกหม่อของละโว้ก็ว่าได้ แล้วลูกสาวทั้งสองคนของเขาคือทรายกับใหม่ ก็เป็นนางเอกภาพยนตร์ที่ตนกำกับหลายเรื่อง นอกจากนั้นการจากไปของรุจน์ รมณพ ถือว่าวงการภาพยนตร์ไทยสูญเสียอย่างมาก เพราะเขาเป็นผู้สร้างภาพยนตร์ที่เป็นตำนานหลายเรื่อง อาทิ เขาชื่อกานต บานทรายทอง และสร้างนักแสดงชื่อดัง อาทิ โอ-วรุฒ วรธรรม

สำหรับบรรยากาศพิธีสวดพระอภิธรรมศพ "รุจน์ รมณพ" ในคืนแรก เป็นไปอย่างเรียบง่ายตามเจตนารมณ์ของรุจน์ โดยมีดารานักแสดงและบุคคลในวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก อาทิ "เสธ.เบิร์ด" พ.ท.วันชนะ สวัสดิ์ "เสธ.ตอด" พ.ท.วินัย สุวารี อัญ-เกรียงไกร อุณหะนันท์ นุช-เกตุรินทร์ เอกธวัชกุล มานพ อัครเทพ ยอดชาย เมฆสุวรรณ ฯลฯ และในวันที่ 29 ธ.ค.นี้ ม.จ.ชาติเฉลิม ยุคล และหม่อมกมลลา ยุคล จะเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ขณะเดียวกันทางครอบครัวเจริญปุระ กำหนดตั้งศพบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา 7 วัน และจะมีพิธีฌาปนกิจศพ ในวันที่ 6 มกราคม 2553 เวลา 17.00 น. ที่เมรุ 1 วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน

สำหรับประวัติของรุจน์ รมณพ เดิมชื่อนายสุรินทร์ เจริญปุระ เกิดเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2474 ที่ จ.นครศรีธรรมราช มีภรรยา 2 คน มีบุตรธิดา รวมกัน 7 คน อาทิ ใหม่ เจริญปุระ วิภาวี เจริญปุระ (เกิดกับนางวินัย สนั่นกุล ภรรยาคนแรก) และทราย เจริญปุระ (เกิดกับนางสุภาภรณ์ เจริญปุระ ภรรยาคนที่สอง)

ด้านผลงานในวงการบันเทิงมีจำนวนมาก เพราะเป็นทั้งนักแสดง คนเขียนบท ผู้กำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ โดยเริ่มต้นเขาฝึกฝนการแสดงกับครูเนรมิต จนได้แสดงภาพยนตร์เรื่องแรก "ถึงร้ายก็รัก" จนกระทั่งมีชื่อเสียง และรับงานละคร ร่วมกับคณะบรรณพิภพ เป็นครั้งแรก แต่ด้วยใจรักทางด้านภาพยนตร์ จึงได้กลับไปแสดงภาพยนตร์อีกครั้ง ซึ่งการกลับมาครั้งนี้นอกจากจะเป็นนักแสดงแล้ว ยังกลายมาเป็นผู้กำกับการแสดงอีกด้วย โดยผลงานกำกับการแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกเรื่อง "ในสวนรัก" ต่อมากำกับภาพยนตร์ให้พระองค์เจ้าอนุสรณ์มงคลการ ในเรื่อง "บุหงาหน้าฝน" สำหรับภาพยนตร์ที่ลงทุนสร้างเองกำกับเอง เรื่อง "ภูกระดัง" ตามด้วยเรื่อง "บันทึกจากลูกผู้ชาย" แต่ผลงานการกำกับภาพยนตร์ที่สร้างชื่อให้อย่างมาก เช่น "บานทรายทอง" ยุคที่ถูกลดถึงมากที่สุด นำแสดงโดย จารุณี สุขสวัสดิ์ พอเจตน แก่นเพชร รวมถึงหนัง "เขาชื่อกานต" และ "คุณกรรม" ส่วนผลงานละครที่กำกับเรื่อง "ไม้อ่อน" ทางช่อง 3 เคยได้รับรางวัลดีวี่ประกอบยอดเยี่ยม รางวัลเมขลา จากละครเรื่อง "ขมิ้นกับปูน"

และได้รับรางวัลผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม จากเรื่อง "กาเหว่าที่บางเพลง" ปี 2541 ของชมรมวิจารณ์บันเทิง

ทั้งนี้ รุจน์ รัตนภาพ ป่วยเป็นโรคเบาหวาน และโรคเส้นเลือดในสมองตีบ และมีอาการของโรคพาร์กินสัน มาตั้งแต่ปี 2550 ก่อนที่จะจากไปอย่างสงบในวันที่ 27 ธ.ค. 2552 ด้วยวัย 78 ปี

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์ วันที่ 28 ธ.ค.52